



เอกสารข่าว

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ

และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา

ฉบับที่ ๒๕/๒๕๖๕ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม กรรมการธิการ CA 426 ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex Meetings) โดยมี นายสมชาย แสวงการ ประธานคณะกรรมการ เป็นประธานการประชุม และมีประเด็นพิจารณาสำคัญ ดังนี้



ติดตามความคืบหน้าการปฏิรูปด้านกระบวนการยุติธรรม ประเด็นการอภัยโทษ การลดโทษ การปรับปรุงแนวทางการจัดชั้นและเลื่อนชั้นนักโทษ



คณะกรรมการได้พิจารณาติดตามความคืบหน้าประเด็นการอภัยโทษ การลดโทษ การปรับปรุงแนวทางการจัดชั้นและเลื่อนชั้นนักโทษ โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย

สำนักปลัดกระทรวงยุติธรรม คณะรัฐมนตรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการอภัยโทษ โดยผลการตรวจสอบพบว่าไม่พบความผิดปกติในการตราพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ และการเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดซึ่งเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด อย่างไรก็ตาม คณะรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงยุติธรรมได้ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการอภัยโทษและการเลื่อน

ชั้นนักโทษ ด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อเสนอการอภัยโทษต่อข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เพื่อศึกษาแนวทาง ปรับปรุงหลักเกณฑ์ตามข้อเสนอและข้อสั่งการดังกล่าว ทั้งนี้ได้รายงานผลการพิจารณาต่อคณะรัฐมนตรีทราบแล้ว

กรมราชทัณฑ์ การปรับเปลี่ยนการขออภัยโทษที่ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะรัฐมนตรี โดยการปรับปรุงแนวทางสัดส่วนการลดโทษที่ได้เด็ดขาดแล้วต้องได้รับโทษในคดีอาญาทั่วไปมาแล้วไม่น้อยกว่า ๘ ปี และได้รับการพัฒนาพฤตินิสัยอย่างน้อยระยะเวลาหนึ่ง สำหรับนักโทษที่ได้รับโทษประหารชีวิตในคดีร้ายแรงตามทั่วยุทธราชกฤษฎีกาและคดีตามกฎหมายยาเสพติด ที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษจำคุกตลอดชีวิตในการพิจารณาลดโทษนั้นจะต้องได้รับการจำคุกมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี จึงจะได้รับการพิจารณาลดโทษเพื่อเป็นหลักประกันเรื่องระยะเวลาความปลอดภัย ส่วนนักโทษที่ก่อคดีร้ายแรงสะเทือนขวัญและคดีร้ายแรงที่สังคมให้ความสนใจจะถูกจัดให้อยู่ในชั้นนักโทษเด็ดขาดที่ต้องปรับปรุงมาก ซึ่งต้องใช้ระยะเวลายาวนานก่อนที่จะมีการเลื่อนชั้นนักโทษ สำหรับการปรับปรุงระบบการเลื่อนชั้นรูปแบบใหม่มีความท้าทายมากยิ่งขึ้น สำหรับผู้ต้องโทษที่จะได้รับการเลื่อนชั้นตามหลักทัณฑ์ปฏิบัติ โดยใช้หลักการจำแนก/แยก/ปฏิบัติ เพื่อให้ผู้ต้องโทษประพฤติตามกิจกรรมที่กำหนด โดยมุ่งเน้นการพัฒนาพฤตินิสัย สร้างจิตสำนึกรับผิดชอบและการชดเชยเยียวยาผู้เสียหาย ซึ่งสามารถแยกผู้ต้องขังออกเป็น ๔ กลุ่ม เพื่อจะได้จัดรูปแบบการพัฒนาพฤตินิสัย รวมไปถึงการจัดกิจกรรมเฉพาะบังคับ (Performance Criteria) กิจกรรมดังกล่าวนี้มีผลต่อการพิจารณาการเลื่อนชั้นผู้ต้องขังด้วย



สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) แนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาของกรมราชทัณฑ์และสำนักปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ทั้งนี้กรมราชทัณฑ์ได้พิจารณาทบทวนแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง สำนักงาน ป.ย.ป. จะได้ติดตามผลการดำเนินงานของกรมราชทัณฑ์ต่อไป



ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้รับจากการประชุมในครั้งนี้ คณะกรรมการจะนำไปประกอบการจัดทำรายงานเพื่อเสนอต่อวุฒิสภาต่อไป

การคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคกับการโฆษณา

คณะอนุกรรมการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ได้พิจารณาการโฆษณาสินค้า (ชุดชั้นในชาย) ตามช่องทางต่าง ๆ ที่สามารถลดความร้อนได้และอับชื้นได้ร้อยละ ๒๐ ซึ่งเป็นนวัตกรรมการผลิตชิ้นใหม่ ประกอบกับภาพโฆษณาเป็นไปในทางล่อแหลมทางเพศ จากกรณีดังกล่าวสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มีกลไกในการกำกับดูแลโดยคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา มีหน้าที่และอำนาจโดยทั่วไปในการควบคุมดูแลการโฆษณาสินค้าหรือบริการที่ยังมิได้ถูกควบคุมการโฆษณาโดยกฎหมายอื่น ในการนี้ คณะอนุกรรมการจึงมีข้อเสนอแนะให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนำกรณีการโฆษณาชุดชั้นในชายไปพิจารณาศึกษาตามหน้าที่และอำนาจต่อไป

ติดตามความคืบหน้าเรื่องร้องเรียนกรณีถูกเลิกโครงการ Work and Travel แต่ไม่คืนเงินค่าบริการ

คณะอนุกรรมการด้านการคุ้มครองผู้บริโภคได้ติดตามความคืบหน้าเรื่องร้องเรียน จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) โดย สคบ. อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ จากนิสิตและนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเพื่อสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริง และอยู่ระหว่างการเชิญบริษัทเจ้าของโครงการ (Agency) มาให้ข้อมูลและข้อเท็จจริงเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย อย่างไรก็ตาม คณะอนุกรรมการได้มีข้อห่วงใยและหวังกังวลแก่คณะนิสิตและนักศึกษาในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ในการดูแลโครงการนั้นมีหลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่ไม่สามารถหาหน่วยงานหลักในการกำกับดูแลได้ คณะอนุกรรมการจึงมีความเห็นให้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

